


 กรุงเทพธุรกิจ
 รับกบนับกลางทุน

8

●● ในงาน “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (Opportunity Day) ของ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ หรือ BGRIM ในช่วงคำถามสั้นกลางทุน ยิงคำถาม “ปริยนาถ สุนทรวาทะ” นายหญิง แห่ง BGRIM ทันทีว่า ผมเป็นแฟนคลับถือหุ้น BGRIM อยากรู้ว่าถ้าลงทุนระยะยาว 5-10 ปี “หุ้น BGRIM” มีโอกาสไปแตะ 32 บาทต่อหุ้นไหมนะ !! ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 26.75 บาท (5 ก.ย.)

●● ทันทีคำถามนี้จบเรียกรอยยิ้มจาก “หญิงเก่ง BGRIM” ก่อนเธอตอบว่า “พี่คงตอบคำถามนี้ไม่ได้ เพราะว่าหากตอบพี่คงโดนเรียกคุยแน่นอน” แต่พี่ตอบได้เพียงว่าหุ้น BGRIM ถือเป็นหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง จะเห็นว่าเวลาตลาดหุ้นร่วงเยอะ หุ้น BGRIM ก็ไม่ได้ร่วงมาก หรือ เวลาตลาดขึ้นก็ไม่ขึ้นสูง มองว่าราคาหุ้น BGRIM เคลื่อนไหวตามจำนวนโครงไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทำให้รายได้เติบโตก็สะท้อนมาที่ราคาหุ้นแล้ว...!! แฟนคลับเข้าใจตรงกันนะ

●● คั้นความสุขสู่ ธรรมชาติ สำหรับ “ธรรมาธิปไตย” ผู้บริหารระดับสูง บมจ. ออลล่า หรือ ALLA นำคณะผู้บริหาร และพนักงานทำกิจกรรม เพื่อสังคม ด้วยการปลูกป่าชายเลนตามโครงการ “ออลล่ากรู๊ป อาสารักษ์”



ปริยนาถ สุนทรวาทะ

โลก ปลูกป่าคลองโค่น” จังหวัดสมุทรสงคราม เรียกว่าสร้างทั้งความสุขและรอยยิ้มให้กับพนักงานและธรรมชาติ

●● เรียกว่าทุ่มเททำงานเต็มที่ สำหรับ “อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ” บิ๊กบอส บมจ. นูรีริมย์ เพาเวอร์ หรือ BPC ผลลัพธ์ล่าสุดกับรางวัลดีเด่นด้าน “พลังงานทดแทน” ประเภทโครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมโดยเข้ารับรางวัลกับ “พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงาน Thailand Energy Awards 2018

●● หลังจากประกาศกำไรไตรมาส 2 ที่ผ่านมา เติบโต 48% และเดินหน้าธุรกิจปล่อยสินเชื่อเดินหน้าในไตรมาส 4 “สุขสันต์ ยศะสินธุ์” แม่ทัพใหญ่ แห่ง บมจ. ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO ก็ยังไม่อยู่นิ่งเฉย ล่าสุดแว่วๆ มาว่ากำลังศึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจัง เพราะมีสินทรัพย์เป็นที่ดินที่มีศักยภาพ และทำเลดีไม่ไกลจากรถไฟฟ้า จึงมองเป็นโอกาสเพิ่มการเติบโตให้บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เบื้องต้นบริษัท คาดว่าจะใช้เวลาศึกษาแผนประมาณ 4-6 เดือน และหากพบความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจก็พร้อมเดินหน้าทันที

●● งานนี้ “เฮียสุขสันต์” ขอย้ำอีกรอบด้วยรอยยิ้มว่าตอนนี้เรามีพอร์ตสินเชื่อบริษัท 3.7 หมื่นล้านบาท มีแนวโน้มซื้อหนี้เพิ่มจากสถาบันการเงินเพิ่มอีกอย่างน้อย 1,500 ล้านบาท ส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อบริษัทเกือบ 4 หมื่นล้านบาทในสิ้นปี 2561 เรียกว่าหัวเรือใหญ่ CHAYO ขยับขึ้นแข็งทำงานแบบนี้ผู้ถือหุ้น CHAYO ไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า...!!

●● นักลงทุนที่สนใจการลงทุนในตลาดหุ้น ไม่ควรพลาด...!! บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จัดสัมมนาในหัวข้อ “ลงทุนสดใส กำไรเติบโต กับ Finansia HERO ในแบบของคุณ (MTS)” แบบเจาะลึก โดย “นุสรา รุ่งเจริญ” กรรมการบริหาร สายงานธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยาวนาน พร้อมให้คำแนะนำวิธีการเลือกหุ้นเด็ดๆ โดนใจ, วิเคราะห์พอร์ตการลงทุน, การส่งคำสั่งอย่างรวดเร็ว และการทำกำไรง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Finansia HERO งานจัดขึ้นในวันที่ 16 ก.ย. นี้

●● เตรียมเข้ามาเป็นสมาชิกตลาดหุ้นสำหรับ “สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์” น้องใหม่ไอพีโอที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบคำขออนุญาตการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงาน ก.ล.ต. (SEC) “สมเกียรติ ศิลวัฒน์วงศ์” บอสใหญ่ บมจ.สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ หรือ STI ชูจุดเด่นกลุ่มบริษัทมีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้าน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐบาลและเอกชน



วิบูลย์ กรมดิษฐ์

●● เจอะเจอ “วิบูลย์ กรมดิษฐ์” บิ๊กบอส บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น หรือ AMATA อารมณ์ดีไม่ต้องแปลกใจก็แหมธุรกิจกำลังโดดเด่น หลัง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประกาศใช้ตามกฎหมายงานนี้ “เฮียวิบูลย์” ถึงกับเอ่ยปากว่าถือเป็นเรื่องที่ดี

เรียกว่าเป็น “ความคล่องตัวของประเทศไทย” ซึ่งอีอีซีเป็นหนึ่งในบริษัท ว่าตรงนี้สำเร็จจะนำไปสู่การขยายไปส่วนอื่นของประเทศได้อีก

●● สำหรับอานิสงส์ โครงการ EEC “เฮียวิบูลย์” มองว่า กลุ่มบริษัท S curve และ New S curve ที่ได้สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีจากนโยบายการลงทุนใน EEC จะทำให้ผู้ประกอบการต่างๆ จะเข้ามาขยายลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อ AMATA เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ใน EEC ที่พร้อมพัฒนาจำนวนการรองรับการขยายตัวของ EEC ด้วย

●● “วันชัย เหลืองวิริยะ” บิ๊กบอส บมจ. อัครปราการ หรือ AKP รับรางวัลรางวัลมาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 แสดงถึงการพัฒนาทั้งโรงงาน ทรัพยากรบุคคล และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสร้างความประทับใจในการบริการควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย AKP ยังตอกย้ำนโยบายการเป็นผู้นำด้านการกำจัดกากอุตสาหกรรมอันตรายให้เป็นไปอย่างถูกวิธีปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

●● เปิดเทรดวันแรกราคาไม่เบาสำหรับ หุ้น ไทยอุตสาหกรรม พลาสติก (1994) หรือ TPLAS อยู่ที่ 2.76 บาท เพิ่มขึ้น 86.49% สูงกว่าราคาไอพีโอ 1.48 บาท “ธีระชัย ธีระรุจินนท์” หุ้นใหญ่ TPLAS ปลื้มปริ่ม พร้อมย้ำว่า รายได้รวมปีนี้เติบโต 7% คาดครึ่งปีหลังโตต่อเนื่องตามความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้น หลังเศรษฐกิจฟื้นตัว